

**T**hực hiện Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND huyện Đông Hưng về tổ chức bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2020, việc bầu cử được huyện Đông Hưng tổ chức đồng loạt vào ngày chủ nhật 22/4/2018. Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, an toàn và đúng luật.

Đến nhà văn hóa số 4, thị trấn Đông Hưng trong những ngày qua mới thấy được nhân dân rất quan tâm đến cuộc bầu cử trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020. Các cuộc họp do Ban công tác mặt trận tổ dân phố tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chi bộ tổ dân phố số 4 trong việc hiệp thương, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, xin ý kiến của đại biểu cử tri đối với người được giới thiệu vào bầu chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố cho thấy sự quan tâm của đồng bào cử tri. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, cử tri tổ 4 cho biết: Tôi đã đi bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố rất nhiều lần rồi nhưng chưa có lần nào công tác chuẩn bị lại được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ như lần này. Bầu cử trưởng, tổ phó, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong đời sống xã hội bởi cử tri sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành công việc của các thôn, các khu phố. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chức danh này được cả 10 tổ dân phố của thị trấn Đông Hưng chuẩn bị chu đáo. Ông Phạm

## ĐÔNG HƯNG Sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng, phó thôn, tổ dân phố



Tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Hưng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Long Biên, Chủ tịch UBND thị trấn Đông Hưng cho biết: Ngày 22/4/2018, cử tri đại diện cho trên 1.500 gia đình của thị trấn sẽ đi bầu cử để bầu ra 10 tổ trưởng, 10 tổ phó của 10 tổ dân phố. Các khu phố đã hoàn tất các hội nghị cử tri hiệp thương, giới thiệu, thảo luận người đủ tiêu chuẩn, xin ý kiến của đại biểu cử tri đối với người được giới thiệu vào bầu chức danh tổ trưởng, tổ

phó tổ dân phố. Rất đông nhân dân, đại diện gia đình các cử tri đến tham gia hội nghị đóng góp ý kiến. Các khu phố cũng đã thực hiện niêm yết công khai các quyết định, danh sách cử tri và người ứng cử tại nơi bầu cử, trang trí khánh tiết đầy đủ. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thời điểm này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thôn 6, xã Đông Động cũng khá

nhộn nhịp. Bà Phạm Thị Bình, cử tri thôn 6 chia sẻ: Những ngày này không khí trong thôn rất tưng bừng, náo nhiệt, đi đâu cũng thấy mọi người bàn thảo việc ai xứng đáng nhất để giữ chức trưởng thôn, phó trưởng thôn; loa đài tuyên truyền rầm rộ. Ngày 22/4 này chúng tôi sẽ đi bầu cử từ sớm để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Xã Đông Động có 8 thôn,

cả 8 thôn đã hoàn thành công tác giới thiệu người ứng cử các chức danh trưởng, phó thôn và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Đông Hưng có 227 thôn và 10 tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố hiện đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự và trang trí khánh tiết phục vụ ngày bầu trưởng, phó thôn, tổ dân phố. Để có được kết quả đó, huyện đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020; thành lập các tổ công tác cấp huyện, phân công thành viên về công tác phụ trách địa bàn để nắm tình hình, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tại cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử. Ông Nhân Việt Trung, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Để cuộc bầu cử bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, đồng thời bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên từng địa bàn thôn, tổ dân phố, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cộng đồng dân cư, công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử được huyện chủ động làm tốt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh; tổ chức các hội nghị từ huyện xuống thôn, tổ dân phố; pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... Những khó khăn, đặc biệt là khó khăn về giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được cấp ủy, chính quyền các cấp, Phòng Nội vụ huyện phối hợp với địa phương tháo gỡ kịp thời. Công tác chuẩn bị tại cơ sở diễn ra khá chặt chẽ, có hệ thống, sát, đúng kế hoạch của huyện. Đến ngày 15/4, 100% thôn, tổ dân phố đã niêm yết xong danh sách người giới thiệu bầu trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, danh sách cử tri; khánh tiết được trang trí trang trọng nhưng tiết kiệm; nghiệp vụ về công tác bầu cử cũng đã được tổ chức tập huấn bài bản cho thành viên các tổ bầu cử.

Mọi công tác cho bầu cử trưởng, phó thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn huyện Đông Hưng đã sẵn sàng. Ngày 22/4/2018, cử tri các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn ra người có đủ phẩm chất, đủ tiêu chuẩn, nhiệt tình, trách nhiệm để đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân điều hành, thực hiện nhiệm vụ của công đồng thôn, tổ dân phố, nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

THU HIỀN

## Tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018

(chinhphu.vn) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018 để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.



Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong 3 năm qua, chỉ có một số điều chỉnh về kỹ thuật theo hướng ngày càng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả để áp dụng ổn định trong những năm tới.

Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6 tại tất cả các tỉnh, mỗi tỉnh có một cụm thi do sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động. Sau khi có kết quả của kỳ thi, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên triển khai công tác tuyển sinh (gọi chung là tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm). Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm được thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.



Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, chính quyền các cấp phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Trong đó, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2017 - 2018, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trong các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh. Có kế hoạch hướng dẫn và hỗ trợ để thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển thuận lợi.

Đồng thời bố trí kinh phí ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo thực hiện không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương.

Cùng với đó, chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện nước ổn định, bảo đảm vệ sinh an toàn phẩm phẩm tại tất cả các địa điểm thi trong ngày tổ chức thi; bố trí nơi ăn nghỉ hợp lý cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi theo hướng tăng cường huy động chỗ nghỉ trọ trong khu dân cư, chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.



Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đồng Năm (xã Đông Động, huyện Đông Hưng).

## Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các nhà cao tầng

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra cháy tại các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ, gây những thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

**H**iện nay, trên địa bàn tỉnh có 35 tòa nhà cao tầng (từ 7 tầng trở lên), trong đó có 9 chung cư, 6 khách sạn, số còn lại là trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học. Đây là những địa điểm tập trung đông người, có nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy, điện tích rộng, địa hình cao nên khi xảy ra cháy sẽ rất nguy hiểm, lửa lây lan nhanh và khó dập tắt. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh: Hơn 3 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy, làm 1 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại gần 500 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 200%. Trong đó, ngày 16/2 xảy ra vụ cháy nhà tại xã Đông Xuân (Đông Hưng) làm chết 1 người và xảy ra 1 vụ cháy tại chung cư TC1 (thuộc Công ty Cổ phần Tài chính FBS) tại tổ 32, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), rất may vụ cháy được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại lớn. Qua công tác điều tra,

nguyên nhân các vụ cháy, nổ phần lớn là do sự chủ quan, lơ là, thiếu quan tâm đến công tác PCCC của một số chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp và một bộ phận người dân. Tại một số nhà cao tầng, nhiều hạng mục phục vụ công tác chữa cháy vẫn còn thiếu, sơ sài hoặc bị hỏng hóc, không thể sử dụng được.

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động rà soát các cơ sở, đặc biệt là các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ theo phân cấp quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC đến các chủ cơ sở và người dân; hướng dẫn người dân chấp hành đúng các quy định về PCCC, nắm vững các kiến thức về an toàn PCCC, cách xử lý tình huống khi xảy ra

cháy. Đặc biệt, vào tháng cao điểm an toàn PCCC đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở cam kết triển khai và thực hiện tháng cao điểm bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị đã củng cố, bổ sung các phương án chữa cháy, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các đội chữa cháy tích cực luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đáp ứng tốt yêu cầu khi có cháy, nổ xảy ra. Tích cực phối hợp với chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư tổ chức các đợt tập huấn về công tác PCCC & CNCH cho cư dân, trong đó đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tổ chức lớp tập huấn PCCC cho 60 hộ dân sinh sống tại chung cư Thành Đạt, phường Tiên Phong và các hộ dân sinh sống tại chung cư TC1 (FBS) tại tổ 32, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Bên cạnh đó,

Phòng đã thành lập các tổ công tác phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về PCCC; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC. Với phương châm "phòng ngừa là chính", "phòng cháy hơn chữa cháy", Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với công an các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền về công tác PCCC, tổ chức ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC...; rà soát, xây dựng, bổ sung các phương án chữa cháy của lực lượng cảnh sát PCCC tại các nhà cao tầng; củng cố, xây dựng các tình huống cháy, nổ lớn; thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong, Đội trưởng Đội kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, các tòa nhà cao tầng

và chung cư trên địa bàn tỉnh có bản mới được xây dựng nên công tác thẩm tra kiểm định PCCC được bảo đảm. Hơn nữa, do ý thức được hậu quả của cháy, nổ nên các chủ đầu tư đã bố trí kinh phí phù hợp để tăng cường công tác PCCC. Tuy nhiên, ý thức của một số người dân sống tại các khu chung cư vẫn chưa cao như: tất cả các chung cư cao tầng đều có thang thoát hiểm, trong đó có hệ thống cửa rất kín để phòng khi có cháy thì khói và khí độc không thể thoát ra cho thấy các cánh cửa trên luôn bị người dân lấy vật dụng chèn vào để tiện cho

việc khuôn vác hàng hóa, do đó khi có cháy thì khói và khí độc sẽ tràn vào, thang thoát hiểm không phát huy tác dụng dẫn tới ngạt khí. Tình trạng người dân đốt hương rồi khóa cửa nhà đi làm, không mở cửa thông phòng khi khói nhiều sẽ dẫn tới báo cháy tự động hú còi gây cháy giá; tình trạng đốt vàng mã không đúng nơi quy định còn khá phổ biến, một số người dân còn tập kết hàng hóa chắn hết các lối cứu hộ... Những bất cập trên sẽ làm gia tăng nguyên nhân phát sinh cháy, gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

Thời gian tới, bên cạnh sự

vào cuộc của lực lượng công an cần có sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, sự quan tâm, đầu tư của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà thầu trong bảo đảm an toàn PCCC các cơ sở có nhà cao tầng. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ duy trì quan số ứng trực, bảo dưỡng phương tiện, tích cực luyện tập, bảo đảm lực lượng, phương tiện, phương án phục vụ công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu.

NGUYỄN TÙNG



Tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại trung tâm thương mại Vincom (thành phố Thái Bình).